

Số: 241/CV – VKS
(Về công tác tuyên truyền)

Thái Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng phòng VKSND tỉnh
- Đồng chí Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, kết thúc 6 tháng đầu năm, Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong 6 tháng đầu năm 2020; một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền trong những tháng cuối năm, đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều đơn vị, cá nhân trong ngành đã tích cực thực hiện các chỉ đạo, yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Kết quả đã có 127 tin, bài có nội dung phản ánh về hoạt động của ngành, thông tin trao đổi nghiệp vụ được đăng trên website của ngành và các phương tiện báo chí, truyền thông khác. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Đài phát thanh các huyện, thành phố đưa 66 tin về hoạt động của Viện kiểm sát. Các đơn vị đều chú trọng viết tin bài để đăng trên trang Website, kịp thời phản ánh hoạt động của đơn vị và các Đoàn thể theo đúng quy định.

Tuy nhiên qua tổng hợp thấy vẫn còn một số đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, mặc dù đã hết quý 2 của năm công tác nhưng số lượng tin bài rất ít, chưa đảm bảo chỉ tiêu đã đặt ra như: các Phòng 7,9, Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh mỗi đơn vị có 02 bài đăng trên Website ngành; hoặc có đơn vị chưa phối hợp với Đài phát thanh huyện để tuyên truyền về hoạt động của ngành như Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ.

Về nội dung: Phần nhiều các đơn vị mới chỉ đưa tin hoạt động của mình mà chưa chú ý viết bài, nhất là các bài về nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, các bài thuộc chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên mục xây dựng Đảng... Có đơn vị Lãnh đạo

chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chất lượng nhiều tin bài của đơn vị còn hạn chế cả về nội dung và hình thức, khi nhận được Ban biên tập phải chỉnh sửa mất nhiều thời gian trước khi đăng.

- Về việc tham gia 2 cuộc thi Tìm hiểu thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân và Cuộc thi viết “*Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên*”, do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động: Kết thúc ngày 15/5/2020, Ban tuyên truyền nhận được 17 Bài dự thi Tìm hiểu thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân (gồm 16 đơn vị mỗi đơn vị 1 bài và đồng chí Nguyễn Thị Xuyên – Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy 01 bài); 09 tác phẩm tham dự cuộc thi viết “*Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên*” của 8 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố và Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Về chất lượng của các bài dự thi: Đối với cuộc thi Tìm hiểu thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, các đơn vị mới chỉ trả lời các câu hỏi ở dạng kiến thức cơ bản, còn sao chép giữa các đơn vị. Không có bài dự thi đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, sử dụng tranh, ảnh, đồ họa minh họa. Đối với cuộc thi viết “*Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên*”, hầu hết các bài thi viết ở dạng báo cáo thành tích của cá nhân, chưa làm nổi bật được chân dung của người được viết và chưa thể hiện được bản lĩnh của người Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Một số yêu cầu thực hiện trong thời gian tới:

Để khắc phục những hạn chế thiếu sót nêu trên và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác này trong thời gian tới, Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

- Các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm việc tham gia 2 cuộc thi Tìm hiểu thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân và Cuộc thi viết “*Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên*” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Các đơn vị chủ động rà soát chỉ tiêu tuyên truyền và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ viết tin, bài đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng của tin bài, khuyến khích viết các bài nghiên cứu về những điểm mới của các đạo luật mới về công tác tư pháp; các bài nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm và các bài thuộc các

chuyên mục như: Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên mục xây dựng Đảng.

- Từ nay đến hết 26/7/2020, các đơn vị tăng cường các bài viết về truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân như: Quá trình xây dựng, phát triển và thành tựu của đơn vị trong 60 năm qua; những tấm gương tiêu biểu góp phần vào kết quả của đơn vị; những hoạt động của đơn vị trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành... Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình địa phương làm phóng sự về truyền thống ngành Kiểm sát và đưa tin kết quả hoạt động của đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị phải kiểm duyệt tin bài trước khi gửi cho Thành viên Ban tuyên truyền phụ trách đơn vị.

- Đối với số tin, bài đã được đăng trên các báo, tạp chí khác và được phát trên Đài phát thanh, các đơn vị ngoài báo cáo số lượng, cần quét gửi các tin, bài này về hộp thư bantuyentruyen@vksthaibinh để theo dõi, quản lý và kịp thời có biện pháp trao đổi, hướng dẫn để nâng cao số lượng, chất lượng của tin, bài tuyên truyền.

Trên đây một số nội dung, chỉ đạo, yêu cầu của Ban tuyên truyền đối với các đơn vị về công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2020. Nhận được Công văn này yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, nghiêm túc. *Vb*

Nơi nhận:

- Như trên(để thực hiện)
- Ban tuyên truyền VKSTC(để báo cáo)
- Các đ/c Lãnh đạo Viện(để b/c)
- Văn phòng TH;
- Thành viên ban tuyên truyền.
- Website VKS tỉnh (để đăng).
- Lưu

**KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Phạm Viết Vượng

